
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.
Um er að ræða enn eina skattlagningu á almenning. Bíleigendur er skattlagðir miklu meira en því 
nemur sem núþegar er tekið af þeim í beinum sköttum með bifreiðagjald um og eldsneytisgjöldum. 
Eins er það alrangt að almenningur vilji þennan skatt. Engar kannanir styðja þessa óúthugsuðu 
hugmynnd.
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